

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Quỹ Mở VCBF chính thức có mặt trên nền tảng Digi Trading

Hà Nội, ngày 09/8/2024, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) và Công ty Cổ phần Digi Invest đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phân phối sản phẩm đầu tư chứng chỉ quỹ VCBF trên nền tảng Digi Trading, mở ra cơ hội tiếp cận sản phẩm quỹ mở một cách dễ dàng hơn tới đông đảo nhà đầu tư cá nhân.

Quỹ mở VCBF có mặt trên Nền tảng Digi Trading

Quỹ mở là một hình thức đầu tư chứng khoán gián tiếp. Thay vì tự đầu tư chứng khoán trực tiếp, nhà đầu tư uỷ thác cho công ty quản lý quỹ đầu tư giúp họ thông qua việc tham gia vào quỹ mở. Các chuyên gia đầu tư toàn thời gian và giàu kinh nghiệm sẽ dùng tiền của quỹ đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu. Với đội ngũ chuyên gia tài năng, dày dặn kinh nghiệm và triết lý đầu tư giá trị, các quỹ mở VCBF luôn đầu tư và nắm giữ một danh mục đa dạng các cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị thực và/hoặc có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn. Do đó, quỹ mở VCBF đã có thể đem lại lợi nhuận cao trong dài hạn, lên đến gần 13%/năm đối với quỹ cổ phiếu^[1] trong 10 năm qua.

Nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm đầu tư vượt trội này, VCBF đã ký thỏa thuận hợp tác cùng Digi Trading để chính thức phân phối ba quỹ mở của VCBF trên nền tảng Digi Trading từ tháng 8 năm 2024. Khi đầu tư chứng chỉ quỹ của VCBF trên nền tảng Digi Trading, nhà đầu tư trở thành chủ sở hữu và đứng tên riêng đối với chứng chỉ quỹ đã mua, đảm bảo đầy đủ quyền lợi như những đại lý phân phối khác. Chỉ từ 100.000 đồng, tùy vào khẩu vị rủi ro của mình, người dùng Digi Trading có thể đầu tư vào bất kỳ quỹ nào trong ba Quỹ mở do VCBF quản lý, bao gồm:

- Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF (VCBF-MGF)
- Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
- Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)

Với thế mạnh là nền tảng đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại, tối ưu trải nghiệm khách hàng cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, nền tảng Digi Trading trên ứng dụng MB Bank sẽ mang lại sự tiện lợi tối đa cho nhà đầu tư. Khách hàng chỉ cần mở một tài khoản duy nhất tại Digi Invest để mua tất cả các quỹ do Digi phân phối, thay vì phải mở nhiều tài khoản khi mua qua từng công ty quản lý quỹ. Ngoài chứng chỉ quỹ, nền tảng Digi Trading còn hỗ trợ giao dịch với các sản phẩm đầu tư khác như cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng quản lý và thực hiện mọi thao tác giao dịch trên một nền tảng duy nhất.

Để bắt đầu giao dịch chứng chỉ quỹ VCBF trên Digi Trading, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản: Đăng nhập vào ứng dụng MB Bank, chọn mục “Tiền gửi” hay “Tiền gửi và đầu tư” - chọn “Digi Trading đầu tư 1 chạm” để vào nền tảng Digi Trading và chọn “Chứng chỉ quỹ”.

Với giao diện dễ sử dụng, khách hàng có thể xem thông tin chi tiết về các sản phẩm quỹ VCBF, đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ một lần duy nhất với Digi Trading, sau đó thực hiện các bước mua, thanh toán và theo dõi. Sau khi mua thành công, sản phẩm chứng chỉ quỹ sẽ được hiển thị ở màn hình “Tài sản của tôi”.



Lễ ký kết hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ giữa VCBF và Digi Trading

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc VCBF, chia sẻ: “Với kinh nghiệm đầu tư dày dặn và đội ngũ đầu tư chất lượng, chúng tôi tự hào là một trong số ít các công ty quản lý quỹ có các quỹ mở hoạt động trên 10 năm, và luôn nằm trong các quỹ có hiệu suất dài hạn tốt nhất thị trường. Tôi tin rằng quỹ mở VCBF là lựa chọn không thể thiếu trong bất kỳ danh mục tài sản cá nhân nào. Việc đưa sản phẩm đầu tư ưu việt này lên nền tảng Digi Trading nằm trong chiến lược đưa sản phẩm quỹ mở VCBF trở thành sản phẩm đầu tư hiệu quả và đơn giản với mọi nhà”.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Digi Invest chia sẻ: “Digi Invest tự hào là một trong những nền tảng quản lý tài sản hàng đầu trên thị trường, mang lại cho khách hàng sự tiện lợi và lựa chọn đa dạng trong các sản phẩm đầu tư. Chỉ sau 2 năm hoạt động, Digi đã thu hút hơn 350.000 khách hàng. Việc ký kết hợp tác giữa Digi Invest và VCBF sẽ mang lại nhiều ý nghĩa trong việc giúp khách hàng tiếp cận được với các sản phẩm đầu tư chất lượng, mang lại cơ hội đa dạng hoá tài sản đầu tư một cách dễ dàng chỉ với một nền tảng Digi Trading. Đồng thời, cũng tạo ra cơ hội tiếp cận khách hàng cho cả hai bên.”

Thông tin về Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank là Công ty TNHH hai thành viên với sự tham gia góp vốn của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (“Vietcombank”) và Công ty Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited.

VCBF mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho việc đầu tư tại thị trường Việt Nam. Chính trực, minh bạch, kỷ luật và kỹ càng trong từng quyết định đầu tư là điểm mấu chốt giúp VCBF vững vàng trải qua những biến động của thị trường, giúp tạo ra niềm tin của các tổ chức tài chính hàng đầu và hơn 66.000 khách hàng với VCBF trong 19 năm qua. VCBF hiện tại cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho các tổ chức và các khách hàng giàu có, quản lý quỹ mở cho các nhà đầu tư cá nhân và quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện cho các doanh nghiệp, với tổng tài sản quản lý đạt gần 6.000 tỷ đồng^[2].

Với triết lý đầu tư và nắm giữ dài hạn một danh mục đa dạng các cổ phiếu được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên phân tích và định giá chuyên sâu từng công ty, đi trước thị trường và đi ngược đám đông, các quỹ và danh mục do VCBF quản lý thường xuyên đạt lợi nhuận vượt trội so với thị trường.

Để biết thêm thông tin về kiến thức đầu tư quỹ mở và về các quỹ mở VCBF, nhà đầu tư có thể truy cập tại chuyên mục “quỹ mở” trên trang website của VCBF: www.vcbf.com.

Thông tin về Công ty Cổ phần Digi Invest

Công ty Cổ phần Digi Invest là doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp đầu tư tài chính cho khách hàng, trong đó bao gồm hoạt động phân phối các chứng chỉ quỹ mở nổi tiếng trên thị trường. Sản phẩm chính của Digi Invest là nền tảng quản lý tài sản Digi Trading - một ứng dụng đột phá giúp nhà đầu tư quản lý tài sản và đầu tư tài chính của mình tốt hơn.

Digi Invest sở hữu thế mạnh về công nghệ, quy trình minh bạch, phát triển an toàn, và là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp tài chính. Được tích hợp trên siêu ứng dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank, nền tảng quản lý tài sản Digi Trading thừa hưởng hệ thống bảo mật hiện đại, an toàn tuyệt đối của MBBank.

Sứ mệnh của Digi Invest là hỗ trợ nền tài chính Việt Nam bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính tiên tiến, chuyên nghiệp và có tính công nghệ cao. Các sản phẩm và dịch vụ của Digi Invest được xây dựng với yêu cầu: luôn phù hợp với số vốn đầu tư và khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư, từ những nhà đầu tư nhỏ lẻ đến những nhà đầu tư chuyên sâu hoặc đầu tư với số vốn lớn và rất lớn trên thị trường. Với cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và tập trung vào khách hàng, Digi Invest mong muốn trở thành đối tác đáng tin cậy và hiệu quả cho các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Thông tin về thông cáo báo chí, vui lòng liên hệ:

Ông Doãn Nhật Phương - Trưởng phòng PR Marketing Digi Invest

Email: phuongdn@diginvest.vn

Tel: (+84) 0983871186

Thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

Ms. Lê Thị Diệu My – Trưởng phòng Chăm sóc Khách hàng VCBF

Email: myle@vcbf.com

Tel: (+84) 2838 270 750

Ext: 11

[1] Lợi nhuận trung bình của các quỹ mở VCBF tính từ khi thành lập đến 31/7/2024. VCBF không hàm ý hay đảm bảo lợi nhuận tương lai. Đầu tư quỹ mở có rủi ro thị trường, nhà đầu tư cần đọc kỹ tài liệu quỹ trước khi đầu tư

[2] Tính đến 31/7/2024